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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        วันศุกร์  ที่ ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

            ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์           วังอินทร์ 
ว่าที ่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์   ปัญญา 
นายพิทยา           วชิัยยา 
นางสันต์ฤทัย        แก้วใส 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์      สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
เอกชัย        ท้าวหน่อ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
พิทยา          วชิัยยา 
สันต์ฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ       ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
อภิวัฒน์        สอดสี 
ละเอียด       เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

        
ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายส ารวย           ผัดผล 
นายม้าย             สงคราม 
นายขวัญประชา    วังสนิท 
นางสาวธิดารัตน์   เบ้าเงิน 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
เลขานุการนายกอบตเมืองจัง
รองปลัดอบตฯ 

ส ารวย         ผัดผล 
ม้าย            สงคราม 
ขวัญประชา   วังสนิท 
ธิดารัตน์       เบ้าเงิน 

 

               
 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
  ๑. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ มีการจัดงานประจ าปีของบ้านหมู่ ๑๑ อยากจะขอเรียน
เชิญสมาชิกทุกท่านได้ไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและเป็นก าลังใจแก่พ่อแม่พ่ีน้องบ้านหมู่ ๑๑ โดยพร้อมเพียงกัน 
  ๒. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๑ หลังจากคืนที่ผ่านมาได้ปรึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดผ้าป่าเป็นกิจกรรมของแม่บ้าน  ก็ถือเป็นงานประจ าปีของกลุ่มแม่บ้าน ก็ขอเรียนเชิญ
ทุกท่านไปร่วมงาน ดังกล่าวฯ 
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่๑  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุ
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ครับ 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๐  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
                ๓.๑ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ต าบลเมืองจัง จากเงินอุดหนุนเป็น
เงินรายได้ (รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 
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                ๓.๒ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศพด.บ้านเมืองจัง หมู่ ๕ จาก
เงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้(รายละเอียดตามบัญชเีอกสารแนบท้าย) 

       ๓.๓ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านเมืองจังใหม่
พัฒนา หมู่ ๑๐ จากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 

       ๓.๔ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน  เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(รายละเอียด
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๕ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดผาขน หมู่ที่ ๓ จ านวน 
๓๖,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดผาขน หมู่ที่ ๓ จ านวน 
๕๖,๗๐๐ บาท(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๖ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๗ โอนลด โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ต าบลเมืองจัง จ านวน  ๘๙,๐๐๐ บาท ไปโอน
เพิ่ม ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตาม
บัญชีเอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๘ โอนลด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด. บ้านเมืองจัง หมู่ ๕ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่  
๑๐(รายละเอียดตามบัญชเีอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๙ โอนลด โครงการทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน ต าบลเมืองจัง จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียด
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) 

                 ๓.๑๐ โอนลด โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จ านวน ๒๘,๖๓๔ บาท ไปโอนเพิ่ม 
ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชี
เอกสารแนบท้าย) 

                ๓.๑๑ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดเค็ต หมู่ที่ ๑ จ านวน 
๕๒,๗๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จ านวน ๕๒,๗๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแนบท้าย) 
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นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                ครับ ส าหรับระเบียบวาระการประชุมเสนอเพ่ือพิจารณา  วาระนี้ที่ ๓ นี้ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กันและอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯอยู่แล้ว ผมจึงเห็นว่า ควรจะน ามาพิจารณารวมกันเพ่ือเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะ
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง การโอนลด-โอนเพิ่ม  ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในแต่ละข้อ 
แล้วผมจะขอความเห็นชอบในคราวเดียวกัน   ก็ขอเชิญผู้รับผิดชอบชี้แจง   ครับ 

นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัด อบต.9 

                เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ ในญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา ในวาระที่ 
๓.๑ – ๓.๓ จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากท่ีก าหนดไว้ให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ส่วนวาระท่ี ๓.๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในรายละเอียด เป็นอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดน่าน เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน  บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา  หมู่ ๑๐ ทั้งจ านวน 
คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเราได้เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ ๑) ไปแล้ว  วาระท่ี ๓.๕ เรื่องการโอนลด
โครงการปรับปรุงถนนเขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดผาขน หมู่ที่ ๓ จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท ไปโอนเพ่ิม
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดผาขน หมู่๓ จ านวน ๕๖,๗๐๐ บาท ก็คือ เนื่องจากได้รับ
หนังสือจากทางหมู่ ๓ บ้านหาดผาขน ขอโอนงบประมาณเพ่ือไปใช้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในวงเงินที่
เพ่ิมมากข้ึนโดยขอปรับลดจากการปรับปรุงถนน จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 

ว่าที่ ร.ต. เอกชัย  ท้าวหน่อ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ 

                เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารฯ ในส่วนของบ้านหมู่ ๓ ที่ได้รับการ
อนุมัติโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร แต่ถนนดังกล่าวฯทางหมู่บ้านได้ช่วยกันด าเนินการแก้ไขไป
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณไปด าเนินการอีก ประจวบกับโครงการประปาของ
หมู่บ้านมีปัญหา เนื่องจากน้ าในบ่อน้ าใสไม่เพียงพอ ท าให้ระบบสูบน้ า(สเมอร์ส) ไหม้ เกิดความเสียหายต้อง
ซ่อมแซมหรืออาจจะต้องซื้อใหม่ โดยได้น าเสนอขอเปลี่ยนแปลงที่หอประชุมหมู่บ้านมาแล้ว ประการส าคัญ 
การด าเนินการเกี่ยวกับบ่อน้ าใสดังกล่าวฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องรีบด าเนินการในช่วงหน้าแล้ง หากเข้าสู่ฤดูฝน
หรือฤดูน้ าหลากก็จะไม่สามารถด าเนินการ และขอฝากทางคณะผู้บริหารฯได้ช่วยเร่งด าเนินการในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน  ด้วย 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                 ครับ ต่อไปเป็นวาระท่ี๓.๖ โอนลด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจัง
ใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐  อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ โอนไปเพ่ือใช้ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีความจ าเป็น
บ้านหมู่๑๐ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ 
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นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัด อบต. 

       ส าหรับวาระท่ี ๓.๖ เป็นโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ของหมู่ ๑๐ ซึ่งหมู่ ๑๐ได้
แจ้งให้ใช้งบประมาณไปโอนเพ่ิมในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได้ จึงที่มาของการโอนนี้  จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และวาระที่ ๓.๗และ๓.๘ จะเป็นโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ต าบลเมืองจัง และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด. บ้านเมืองจัง หมู่ ๕ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารฯได้พิจารณาให้โอน
งบประมาณฯ เนื่องจากโอนไปใช้ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าฯ ซึ่งมีความส าคัญมากกว่า 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

        เพ่ือความเข้าใจที่ง่ายข้ึนก็คือ  งบประมาณท่ีจะใช้ในการปรับปรุงศูนย์ อปพร.จ านวน ๘๙,๐๐๐
บาท และงบปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เด็กฯบ้านเมืองจัง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะถูกโอนไปใช้ใน
การขยายระบบไฟฟ้าฯ ก็ตามที่ท่านนายกฯได้น าเรียนว่า โครงการนี้ไม่สามารถที่ไปจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องหาโอนงบประมาณบางส่วนที่ยังสามารถรอได้มาใช้ตรงนี้ก่อน  เพราะถือว่าเป็นความจ า
เป็นเร่งด่วน เนื่องจากโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านทุกแห่งที่ได้รับจากเงินอุดหนุน จะไม่รวมไปถึง
งบประมาณรายจ่ายด้านการขยายระบบไฟฟ้าฯ หากมีก็จะต้องเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ทั้งหมด จึงต้องหางบประมาณไปด าเนินการดังกล่าวฯ  

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต. 

                  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ อย่างที่ท่านประธานได้กล่าว ในความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณฯภายในของอบต. เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบของ
ส านักปลัดฯ ในส่วนของปรับปรุงศูนย์ อปพร. คือไม่ได้ยกเลิกโครงการไปเสียทีเดียว เพียงแต่ขอโอนเม็ดเงินมา
ให้โครงการเร่งด่วนก่อน หากปลายปีมีงบประมาณเข้ามาเพ่ิมข้ึนก็สามารถท าต่อ และอีกโครงการที่ปรับลดคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในส่วนนี้ผมได้ท าโครงการยื่นไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอแบบใหม่
เหมือนกับบ้านหมู่ที่ ๙ และอาจจะได้เข้าไปสร้างในโรงเรียนศรีนครน่านตรงโรงอาหาร ดังนั้น ก็ยอมโอนตรงนี้
ไปก่อน 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                  ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในองค์กร ที่ท่านนายกต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการด้าน
งบประมาณฯ ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านก็คงจะเข้าใจเพราะความเดือดร้อนเรื่องน้ ามาอันดับหนึ่ง เพื่อ
ความอยู่รอดของประชากรในทุกวันนี้ ครับต่อไปวาระที่ ๓.๙ โอนลด โครงการทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน 
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพ่ิมขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจังใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๑๐ 
อันนี้ก็เหมือนกัน มีความจ าเป็นที่จะต้องหามาเพ่ิม ถามว่าโครงการนี้มีความจ าเป็นหรือไม่ ก็มีอยู่แต่ขณะนี้
จะต้องหางบประมาณฯเพ่ือมาใช้ในงานเร่งด่วนนี้ก่อน และโครงการ ๓.๑๐ โอนลด โครงการแผ่นดินธรรม 
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แผ่นดินทอง จ านวน ๒๘,๖๓๔ บาท ไปโอนเพ่ิมขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้านฯ อันนี้ก็เป็นเหตุผล
กรณีเดียวกัน ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านคงจะเข้าใจ ซึ่งผมจะได้ขอมติในโอกาสต่อไป 

นายประสิทธิ์  สุริยา  สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๑ 

                 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ อยากถามว่า ขณะนี้ที่ท่านได้
โอนลดโอนเพิ่มจ านวนงบประมาณที่จ าเป็นต้องท า ขณะนี้ครบแล้วหรือยัง ถ้าครบแล้วในส่วนของสมาชิกสภาฯ
ก็ขอแสดงความยินดีที่จะน าไปด าเนินการในเรื่องเร่งด่วน ส่วนงบประมาณที่จะสร้างศูนย์เด็กฯนั้นจะท าอย่างไร
ต่อไป จะต้องรองบประมาณจากเงินอุดหนุนใช่หรือไม่ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                 ครับ สาเหตุที่มีการชะลอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็กฯที่กล่าวแล้วนั้น ซึ่งท่าน
นายกฯก็เล็งเห็นแล้วว่า มีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณฯมาสร้างใหม่สูงมาก อาจจะค่อนข้างจะชัดเจนก็เลยตัด
ส่วนนี้ออกไปก่อน และอาคารหลังใหม่ก็คงจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ ก็ขอให้พวกเราให้ก าลังใจท่านนายกฯ
ในการท างานนะครับ โดยเฉพาะในการโอนลดโอนเพ่ิมครั้งนี้ ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องชาวต าบลเมืองจัง
ทั้งสิ้น  ครับต่อไปวาระท่ี ๓.๑๑โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดเค็ต หมู่ที่ ๑ 
จ านวน ๕๒,๗๐๐ บาทไปโอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๑ จ านวน ๕๒,๗๐๐ บาท คือในวาระนี้
ผมในฐานะท่ีอยู่ในพ้ืนที่ ก็คืองบประมาณฯท่ีอยู่ในข้อบัญญัติฯหมู่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทของบ้านหมู่ ๑ แยกเป็น 
๓ โครงการ คือโครงการถนนคอนกรีตฯ เสร็จแล้ว โครงการท าตาข่ายล้อมรอบหอประชุม จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาทยังไม่ได้ท า แล้วและงบประมาณ ๕๒,๗๐๐ บาทเดิมเป็นโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร แล้ว
ชาวบ้านได้ร่วมกันประชาคมเห็นว่า เมื่อหอประชุมมีตาข่ายล้อมรอบแล้วควรจะมีการปูกระเบื้องด้วยจะได้
สมบรูณ์แบบก็เลยเห็นพร้อมกันว่า ให้โอนงบประมาณฯในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯมาใช้ก่อน โดยเสนอ
ความเห็นชอบเป็นมติที่ประชุม น าเสนอมายังผู้บริหารฯ มาท าการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวฯ 

นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต. 

                  สรุปในการโอนงบประมาณฯในครั้งนี้ เม็ดเงินจะไปอยู่จ านวน ๓ โครงการ คือโครงการที่ ๑ 
เป็นโครงการของบ้านหมู่ที่ ๑ ทั้งการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและการโอนเข้ามาอยู่หลายโครงการ  โครงการที่ ๒ 
เป็นโครงการบ้านหมู่ที่ ๓ ที่โอนงบประมาณส่วนของพ้ืนที่เองโดยน ามาใช้เป็นโครงการใหม่ และโครงการที่ ๓ 
เป็นโครงการของบ้านหมู่ที่ ๑ ก็เหมือนบ้านหมู่ที่ ๓ คือโอนโครงการเดิมมาใช้ในโครงการใหม่ นี้ก็เป็นสาระ
ทั้งหมดท่ีอยู่ในวาระนี้ 

นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ  

                  ครับ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณาที่ได้รับค าชี้แจงไปแล้ว ตั้งแต่วาระที่ ๓.๑ – ๓.๑๑ ผมก็คิดว่า
สมาชิกสภาฯทุกท่านคงจะเข้าใจ ที่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารฯได้น าเรียนชี้แจงไป ซึ่งหากไม่มีสมาชิกสภาฯ
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ท่านใดสงสัย หรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน พร้อมกันตามหัวข้อที่ได้
ด าเนินการอภิปรายมา ตั้งแต่วาระท่ี  ๓.๑ ถึงวาระท่ี  ๓.๑๑ ครับ 

ที่ประชุม      มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

                ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๔.๑ เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกไม้สักของส านักงานป่าไม้(โครงการปลูกไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

เศรษฐกิจ 

เจ้าหน้าที่จากส านักงานป่าไม้ จังหวัดน่าน  

  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในเรื่องโครงการปลูกไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ อันหมายถึงไม้ที่สามารถ

เพ่ิมมูลค่า (ไม้สัก) ซึ่งตอนนี้รัฐบาลได้เปลี่ยนการสนับสนุนปลูกไม้สักแทนยาง จึงมีโครงการเร่งด่วนมาลงที่

ต าบลเมืองจัง ต่อเนื่องจากเมื่อสองปีที่แล้วได้มีการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้สัก (ไร่ละ ๓,๐๐๐ 

บาท) แต่คราวนี้ ไม่สนับสนุนเงินแต่สนับสนุนกล้าไม้สักอย่างเดียว หลักเกณฑ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมี

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง (เช่น โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก ฯลฯ) จ านวน ๒๐๐ ต้น/ไร่ (ส าหรับรายละเอียดจะ

ได้ฝากทางผู้น าไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านต่อไป  ส าหรับเอกสารที่จะสมัคร เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ส าคัญเอกสารเกี่ยวกับที่ดินจะต้องถ่ายหน้าหลังเท่าฉบับจริงเท่านั้น วัตถุประสงค์

ของรัฐบาลเพียงต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีมากข้ึน โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาประชาสัมพันธ์แล้วน าข้อมูลที่

ได้รับส่งไปยังกรมป่าไม้ แล้วกรมป่าไม้จะด าเนินการเพาะกล้าออกมาแจกต่อไป 

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต. 

 ครับ รัฐบาลมีความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมในการปลูกต้นสัก แต่ก็อยากทราบถึงจ านวน ความต้องการ

ของผู้ที่จะปลูกก่อน (จ านวนกี่ราย กี่ไร่)  จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ออกมาประชาสัมพันธ์ 

ระยะเวลาเข้าโครงการก็คงเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ๔.๒ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ของอบต.เมืองจัง รอบท่ี ๓ 

นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัดฯ 

            ตามท่ี  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่  
3/2558    เมื่อวันที่  29  มกราคม  2558  มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ 
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สาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล รอบที่ 3 รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
โดยมอบให้ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าวต่อไป ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ทื่ 
219/2558  ลงวันที่  4  กนัยายน  2558  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง นั้น 

                  คณะกรรมการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังได้ด าเนินการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล (แบบ 
อบต.1 และแบบ อบต.2) ในแต่ละด้านตามวิธีการที่ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังทราบและพิจารณารับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลต่อไป  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

ที่ประชุม        รับทราบ 

....................................................................... 

   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
        เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
 
 
 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจราจงานการประชุม 
 
 
  (นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว)             (นายทัตธน  หาดพรม)                   (นางระเบียบ   กะรัตน์)     


